

นักแสดงตลกชื่อดัง “ปองขวัญ ดอกกระโดน” รับบท “MR. PK”



นักแสดงตลกชื่อดัง “ปองขวัญ ดอกกระโดน” รับบท “MR. PK” สร้างสีสันในหน้าที่ผู้ดำเนินการประมูลเพชรออนไลน์ WCG DIAMOND

ด๊บบลิว ซี จี ไดมอนด์ ประสบความสำเร็จในการสร้างทีมขายเครื่องประดับเพชรผ่านช่องทางออนไลน์ โดยใช้ผู้ดำเนินรายการที่มีทักษะในการสร้างความประทับใจและเกิดการตัดสินใจซื้อ บั้น “MR. PK” ปองขวัญ ดอกกระโดน นักแสดงตลกมากความสามารถจากคณะไซเล่ย์ ดอกกระโดน ร่วมทีมผู้ดำเนินการประมูลเพื่อสร้างสีสัน ความฮา ความสนุก ทุกวันอังคาร, วันพฤหัสบดีและวันเสาร์ ผ่านเฟสบุ๊คแฟนเพจ ขายส่งเพชรแท้ WCG DIAMOND

บริษัท ด๊บบลิว ซี จี ไดมอนด์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายจิวเวลรี่แบรนด์ WCG DIAMOND ประสบความสำเร็จกับการตลาดในรูปแบบประมูลออนไลน์ เนื่องจากได้ใช้ผู้ดำเนินการประมูลที่มีความหลากหลายบุคลิกในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ทั้งมาตามสาวสวยและหนุ่มอารมณ์ดีที่เป็นสุภาพบุรุษหนึ่งเดียวในทีม “MR. PK” อนุชิต ศิริเจริญ หรือที่ในวงการบันเทิงรู้จักกันในนาม “ปองขวัญ ดอกกระโดน” นักแสดงตลกจากคณะไซเล่ย์ ดอกกระโดน และนักแสดงจากช่อง 7 ทั้งยังมีงานพิธีกรและงานอีเวนต์ต่าง ๆ

“MR. PK” มีโอกาสเข้ามาร่วมงานกับ WCG Diamond จากการรับเป็นพิธีกรในงานเลี้ยงปีใหม่ของบริษัท ซึ่งในขณะนั้นบริษัทมีนโยบายต้องการให้การประมูลเพชรออนไลน์เป็นรายการวาไรตี้ที่มีความหลากหลาย และความสนุกสนานให้กับลูกค้า จึงได้รับการคัดเลือกจากผู้บริหารเพื่อให้ “ปองขวัญ ดอกกระโดน” มาร่วมสร้างสีสันและเสียง

ฮาในรายการไลฟ์สดร่วมกับมาตามท่านอื่น ๆ ในวันเสาร์ซึ่งเป็นการประมูลใหญ่ประจำสัปดาห์ ทำให้การประมูลมีความคึกคักและลูกค้าให้ความสนใจมากยิ่งขึ้น หลังจากจึงได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการประมูลเดี่ยวในช่วงเวลา 12.30-18.30น.ทุกวันอังคารและพฤหัสบดี

การเป็นผู้ดำเนินการประมูลขายเพชรออนไลน์ถือเป็นงานที่ทำหายและได้ใช้ความสามารถมาก เนื่องจากต้องทักษะในการพูดและการแสดงมาประยุกต์ใช้ด้วยกัน โดยได้รับคาแรคเตอร์ เป็นผู้ดำเนินการประมูลสายฮา รวมทั้งทำหน้าที่เป็นตัวแทนบริษัทในการร่วมกิจกรรมสร้างภาพลักษณ์ เช่น การลงพื้นที่ในชุมชนของคนเร่ร่อนและยากจน เพื่อส่งต่อถุงน้ำสุขให้ผู้ด้อยโอกาสไว้ใช้สอย รวมทั้ง เป็นตัวแทนบริษัทนำเงินร่วมบริจาคพร้อมร่วมแข่งขันฟุตบอลดาราการกุศลช่วยเหลือน้ำท่วม จังหวัดอุบลราชธานีฯลฯ

“MR.PK” ช่วงแรก ๆ ของการทำงานค่อนข้างกังวลว่าจะขายไม่ได้ เนื่องจากเพชรเป็นสินค้าที่มูลค่าสูง ทั้งยังต้องจำความรู้เกี่ยวกับเพชรต่าง ๆ อีก ซึ่งต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ค่อนข้างมาก แต่ตอนนี้มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นเพราะตัวสินค้าและภาพลักษณ์ของแบรนด์ WCG DIAMOND เป็นที่รู้จักในตลาดเป็นอย่างดี จึงทำให้มีกำลังใจที่จะมุ่งมั่นเดินต่อในสายอาชีพของการเป็นผู้ดำเนินการประมูลเพชรออนไลน์ของ WCG DIAMOND ทั้งยังมีความรู้ในด้านการลงทุนและทำหน้าที่ในการให้คำแนะนำนักลงทุน ที่ผ่านมาได้ย้ำให้ผู้ที่สนใจว่าหากยังไม่มั่นใจหรือไม่มีข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับเครื่องประดับเพชร แนะนำให้ทดลองเข้ามาประมูลออนไลน์ก่อนและลองนำไปขายต่อ เมื่อมีความมั่นใจในธุรกิจและเห็นว่าสินค้าขายง่ายได้กำไรดี จึงตัดสินใจมาเปิดบัญชีเป็นตัวแทนจำหน่าย ซึ่งทางบริษัทมีความยินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเงื่อนไขต่าง ๆ ในการนักลงทุน ที่ผ่านมาตัวแทนจำหน่ายที่มีความตั้งใจส่วนใหญ่ประสบความสำเร็จในการขาย เนื่องจากบริษัทมีนโยบายในการสนับสนุนการตลาดให้แบรนด์เป็นที่รู้จัก มีความน่าเชื่อถือจึงทำให้สามารถขายสินค้าได้ง่ายขึ้น

ผู้ที่สนใจข้อมูลการประมูลเพชรออนไลน์ติดตามได้ที่ เฟสบุ๊คแฟนเพจ ขายส่งเพชรแท้ WCG DIAMOND หากสนใจจะให้แบรนด์ WCG DIAMOND ผลิตเครื่องประดับเพชร (OEM) หรือต้องการชมสินค้าและศึกษาข้อมูลด้านการลงทุน และต้องการเป็นตัวแทนจำหน่าย สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ www.wcgdiamond.com หรือโทรศัพท์ 02-0684343 และ 095-0528855

สื่อมวลชนสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คุณมนัสวิน 091-549-3542 คุณปัญญา 087-055-2756